

# VÀNG TÂM - LOẠI CÂY SẼ THAY THẾ 6.700 CÂY XANH Ở HÀ NỘI CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?

Cùng hiểu hơn về loài cây vàng tâm được trồng thay thế cây xanh cũ trên khắp các tuyến phố Hà Nội.

Cây Vàng tâm được chọn để trồng thay thế cây xanh ở Hà Nội

Như đã đưa tin, mới đây, dự án đang xôn xao trước dự án đốn hạ 6.700 cây xanh, trong đó có những cây hơn 100 tuổi trên 190 tuyến phố nội thành Hà Nội và thay vào đó là 6.700 cây vàng tâm.

Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn rằng, liệu cây vàng tâm đó như thế nào, có gì đặc biệt mà UBND thành phố Hà Nội đã thông qua dự án này.

Chùm ảnh dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về hình ảnh cây vàng tâm đang được trồng trên con đường đẹp nhất Việt Nam.

Vàng tâm (danh pháp khoa học *Magnolia fordiana*) là một loài cây gỗ thuộc họ Mộc lan. Cây xanh thường cao trung bình 25 - 30m, đường kính thân cây 70 - 80cm.

Vỏ cây có màu xám trắng, dày khoảng 1cm. Cành non, lá non có lông tơ màu nâu. Lá vàng tâm là chất da, dày, hình bầu dục dài, dài 5 - 17cm, rộng 1,5 - 6,5 cm, đầu nhọn, cuống lá dài 1,4cm, màu nâu đỏ.

Hoa vàng tâm thuộc loại lưỡng tính, mọc đơn độc ở đầu cành. Cuống hoa dài 1 - 2cm, cánh hoa màu trắng, nhị nhiều, lá noãn nhiều, xếp như hình xoắn ốc. Đôi khi hoa vàng tâm cũng có màu hồng nhạt ở phần đầu cánh.

Mỗi lá noãn chứa 5 noãn. Mùa hoa vàng tâm nở thường rơi vào khoảng thời gian từ tháng 3 - tháng 5, mùa quả là khoảng tháng 9, tháng 10.

Quả của cây vàng tâm có hình trứng hay tròn trứng, dài 4 - 5,5cm. Phân quả đại chất thịt, màu đỏ thẫm; lúc chín hóa gỗ, màu tím, ngoài có nhiều mụn lồi, đầu tròn hay có mũi nhọn nhỏ rất ngắn. Cây vàng tâm được tái sinh bằng hạt và có tốc độ tăng trưởng trung bình.

Gỗ vàng tâm là loại gỗ tốt, chắc, không gãy mục, ít mối mọt, khi khô không bị nứt cũng không biến dạng. Theo các chuyên gia, đây là một giống cây gỗ quý được sử dụng để đóng đồ dùng gia đình, làm đồ mỹ nghệ, chạm khắc, văn phòng phẩm.

Một ưu điểm nữa của cây vàng tâm mà các chuyên gia lựa chọn đây là loại cây thích hợp trồng ngoài đường phố là cho hoa thơm, tán khá rộng.

Bên cạnh đó, vàng tâm còn là cây gỗ rất quý có giá trị tương đương với cây sưa.